



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๕๕๔๔-๙๖๒๓ ต่อ ๑๒

ที่ พย ๐๐๒๓.๑/๑๑๓๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปลผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมณารายณ์บรมมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ จังหวัดพะเยาแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้สรุปลผลการประชุมดังกล่าว โดยมีข้อสั่งการ และประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานที่สำคัญจากการประชุมจำนวน ๒๔ ประเด็น รายละเอียดปรากฏตามสำเนา หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๑๗.๒/ว ๔๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวธิดา ไกรนรา)  
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา



ที่ พย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๒๖

เลขที่	๒๙๙
วันที่	19 เม.ย. 2567
ศาลากลางจังหวัดพะเยา	
เวลา	
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐	

๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนายณัฏฐบดินทร์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาข้อสั่งการและข้อเสนอแนะในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่และขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในการประชุม ฯ

ในการนี้ จังหวัดพะเยาจึงขอส่งสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบำรุง สังข์ขาว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๙๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๘๘

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๒๖

ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

๑. ปลัดจังหวัดพะเยา
๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
๓. ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
๕. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
๖. พัฒนาการจังหวัดพะเยา
๗. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
๘. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา
๙. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
๑๐. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
๑๑. นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญ  
ของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายพรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน นายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. คณะผู้บริหารจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีประเด็นข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังต่อไปนี้

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)		
๑. แนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่	๑.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในฐานะผู้นำให้ความสำคัญกับเป้าหมายเชิงคุณภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยหมั่นลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ตามหลักการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คือ "รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด" เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ๑.๒ ขอให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกคน ในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้เกิดการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ต้องทำทันที (Action Now) เพราะงานเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจ ความคาดหวังของประชาชนในฐานะผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งจุดแตกหักของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอยู่ที่ "หมู่บ้าน" ดังนั้น สิ่งสำคัญ ต้องทำให้ทุกหมู่บ้านเป็น "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" ครอบคลุมทั้ง ๘ ตัวชี้วัด	จังหวัดทุกจังหวัด



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑.๓ น้อมนำพระบรมราชโองการในการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" และพระราชดำรัส "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาയാ้เตือนจิตใจ และยึดเป็นแนวทางในการทำงาน ด้วยการมุ่งมั่นแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ท่าน ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ "ระเบิดจากข้างใน" ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ThaiQM มาสำรวจตรวจสอบสภาพปัญหาทุกเรื่อง เพื่อใช้กำหนดแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งขอให้ทุกอำเภอทำป้ายพระบรมราชโองการติดไว้ทุกอำเภอ</p> <p>๑.๔ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ด้วยการเป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทีมที่เป็นทางการ คือ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการผู้รับผิดชอบประจำตำบล คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมที่ไม่เป็นทางการ คือ ภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี และกระตุ่นปลุกเร้า สร้าง Passion โดยเชิญข้าราชการผู้รับผิดชอบประจำตำบล ประชุมทุกสัปดาห์ทุกเดือนให้ครบทุกหมู่บ้านทุกตำบล และทุกอำเภอ โดยให้แต่ละตำบลได้ชี้แจงเสนอแนะให้คำปรึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้รับผิดชอบประจำตำบล ทำให้มีจิตใจรุกรบ และยึดมั่นในปณิธานแห่งการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" รักพี่น้องประชาชน ด้วยการทุ่มเทสรรพกำลัง ทำให้ระบบคุ้มบ้านเข้มแข็ง มีการร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก เป็น "ราชสีห์ผู้รักดีต่อแผ่นดิน" ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน</p>	

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะสงฆ์	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกราบขอความเมตตาให้คณะสงฆ์ตั้งพระผู้รับผิดชอบประจำตำบล "๑ ตำบล ๑ พระสงฆ์คู่กับข้าราชการผู้รับผิดชอบประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะสงฆ์ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ “บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม” “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (หมู่บ้านคุณธรรม)” โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ผู้นำต้องทำก่อน กล่าวคือ ๑) เรื่องของสาธารณูปการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ต้องทำให้เป็นตัวอย่าง เช่น ด้านความสะอาด ดำเนินกิจกรรมวัด ๕ส. บ้าน ๕ส. เพื่อเป็นต้นแบบ และด้านความมั่นคงด้านอาหาร ดำเนินการจัดทำสวนสมุนไพรพื้นที่แห่งความสุข เป็นต้น ๒) ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำข้อมูลจาก ThaiQM และจากผู้นำของชุมชนในพื้นที่มาค้นหากลุ่มเป้าหมายแบบพุ่งเป้า เช่น คนยากไร้ เด็กขาดแคลนทุนการศึกษา บ้านเรือนไม่มั่นคงแข็งแรง และผู้ด้อยโอกาสให้พ้นภาวะวิกฤต รวมทั้งอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย และ ๓) หมู่บ้านรักษาศีลห้า และหมู่บ้านคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดรักษาวัดคุณธรรมประเพณี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนอง KPI ของหมู่บ้านยั่งยืน</p>	จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ให้มีความครอบคลุมปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน คำนึงถึงการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนี้</p> <p>๓.๑ วางแผนให้เป็นระบบ เช่น การป้องกันน้ำแล้ง ต้องดำเนินการป้องกันน้ำท่วมควบคู่กัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน</p>	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>หลักสำคัญในการบริหารจัดการน้ำไว้ วางแผนการบริหารจัดการน้ำในหน้าฝน ทำให้มีทางให้น้ำไหลไปสู่ที่อยู่ของน้ำ เช่น โครงการแก้มลิง หลุมขมนครก หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน มีการชะลอน้ำจากรากของต้นไม้ที่มีการดูดซึมน้ำไว้ และเมื่อหน้าแล้งจะมีน้ำไว้ใช้เพียงพอ ทำให้ที่ดินแต่ละที่มีที่เก็บน้ำพอลงหน้าฝนที่เก็บน้ำของแต่ละที่ก็จะไม่ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ก็จะสามารถมีน้ำไว้หล่อเลี้ยงได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทาง "อารยเกษตร" หรือ "โคก หนอง นา" อันเป็นพื้นที่ที่จะทำให้ชีวิตได้มีความสุขอย่างยั่งยืน</p> <p>๓.๒ นำตัวอย่าง "ลุงคำเตื่อง ภาษี" แห่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ดำเนินการในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM<sub>2.5</sub> ด้วยการพึ่งธรรมชาติ พึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo- Social Map) เป็นแนวทางในการดำเนินงานและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่</p>	
<p>๔. การพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดหาต้นราชพฤกษ์ ต้มจาม ต้นสะแบง มาปลูก และปรับปรุงพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีสนามปั่นจักรยาน สถานที่ออกกำลังกาย มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยเชิญชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมกัน คิดสร้างสรรค์ หรือมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยนำความรู้ทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์สู่อารยเกษตร มาใช้ในเรื่องของ ป่า ๕ ระดับ หรือ ต้นไม้ ๓ อย่าง ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งกายและใจ ช่วยสร้างเสียงหัวเราะ เสียงลมหายใจแห่งความสุข และความมีชีวิตชีวาที่ยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>จังหวัดบุรีรัมย์</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียง	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียงกับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้กรมการปกครองพิจารณาทบทวนการนำระบบบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล สระน้ำประจำหมู่บ้าน หนองน้ำประจำหมู่บ้านกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่	- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด
๖. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จังหวัดต้องดำเนินการเพื่อทำสงครามกับยาเสพติด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "Quick Win" โดยค้นหาผู้ที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยโรคจิตเวช และจัดทำข้อมูลผู้ค้ารายย่อยให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้กลไกของนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ในการ Re X-ray เพื่อนำผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด
ชื่อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)		
๑. โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนต้องมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนในการแก้ไขปัญหาขยะครัวเรือนให้เกิดความต่อเนื่องในการ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และในการดำเนินการเรื่องธนาคารขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายไว้ ๖๐ วัน ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว และจะประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์สหประชาชาติ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด มาร่วมประกาศความสำเร็จดังกล่าว จึงขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยกันขับเคลื่อนธนาคารขยะและถังขยะเปียกลดโลกร้อน และขอให้ขยายผลให้ครอบคลุมทุกตำบลทุกหมู่บ้านต่อไป	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) - ขอให้ทุกหน่วยงาน ทั้ง area และ ทั้ง function ร่วมมือกันทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดคุณภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีการรณรงค์ การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบ ทุกครัวเรือนแล้ว จะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงขยายผลธนาคารขยะให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ผลักดันขับเคลื่อนให้มีการ ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และที่ทำการปกครอง อำเภอ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะนายกัรัฐมนตรีของจังหวัด และของอำเภอ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</p>	
๒. การจัดทำซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑ การปรับปรุงซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ จุดเดิม ๒. การสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จุดใหม่ โดยขอให้จังหวัดรายงานมาที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งการพิจารณา งบประมาณดำเนินการขอให้นายอำเภอบูรณาการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
๓. การอบรมวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ประจำท้องถิ่น	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะขยายผลการอบรม วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ไทยประจำ ท้องถิ่น (ครู ข.) ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้จังหวัดพิจารณางบประมาณ ในส่วนของค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงปฏิบัติและดำเนินการ ตามระเบียบราชการอย่างถูกต้อง</p>	<p>- กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ขอให้จังหวัดและอำเภอสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการอบรมวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ไทยของกระทรวงมหาดไทยให้ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้</p>	
<p>๔.การขยายผลจักรยานชาโด</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะจัดการ การแข่งขันจักรยานชาโด จึงขอให้จังหวัดและอำเภอ ค้นหาเด็กที่มีศักยภาพ รักกีฬา และมีความตั้งใจ จัดตั้งทีมเป็นทีมของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ไปสู่ทีม ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป</p>	<p>- กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)</p>		
<p>๑. การป้องกันและการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๗ มีมติ เห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๗ (๓ ด้าน ๙ มาตรการ) เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ และจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๗ โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้เตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตาม เฝ้าระวัง สภาพอากาศ สภาพน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำ ทบทวนและวางแผนการจัดการน้ำ รวมทั้งสำรวจ บ่อกักเก็บน้ำ เครื่องจักรกล เครื่องมือและบุคลากรต่าง ๆ ตลอดจนให้สำรวจพื้นที่หมู่บ้านชุมชนที่เคยเกิดปัญหา ขาดแคลนน้ำเป็นประจำ และพื้นที่อื่น ๆ ที่ในช่วงฤดูฝน ฝนตกน้อยจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่จัดการน้ำเพื่อบริโภคอุปโภค บริโภค ปี ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่กำหนดและให้นำผล การสำรวจแก้ไขปัญหภัยแล้งของพื้นที่ให้สอดคล้อง และความเสี่ยงภายในพื้นที่ หรือประสานมายัง</p>	<p>- กรมป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำให้เพียงพอพร้อมจัดทำแผนรองรับเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลดค่าใช้จ่ายประชาชน	
๒. การเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันสงกรานต์	<p>ขอความร่วมมือจังหวัดและอำเภอเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันสงกรานต์เช่นเดียวกับช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถทำให้สถิติอัตราการผู้บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตลดลงในรอบหลายปีถึงแม้ว่ายังสูงกว่าค่าเป้าหมาย ในช่วงสงกรานต์นี้ จึงขอให้ช่วยดำเนินการป้องกันตามแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และขอให้ป้องกันรถอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการทางถนนจังหวัด อำเภอ และชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ใช้กลไกทางสังคม รวมทั้งพิจารณาและกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ตลอดทั้งให้จังหวัดตรวจสอบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนเพื่อนำไปใช้วางแผนกำหนดนโยบายดำเนินการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถจัดการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือในพื้นที่ได้</p> <p><b>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน สื่อสาร สะท้อนข้อมูลสถิติ จุดเสี่ยง ความเสี่ยงทุกมิติอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มิใช่รณรงค์เพียงช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาลประเพณีสำคัญ แต่ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี ริเริ่มนวัตกรรมเพื่อต่อยอดวิธีการที่จะทำให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ตีมีสุราหรือ่วงต้องไม่ขับรถ และเคารพกฎจราจร มีการติดตั้งป้าย รณรงค์ในพื้นที่ที่เหมาะสม</p>	- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสยาม ศิริมงคล)</p>		
<p>๑. การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญ การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในเรื่องคุณภาพของอาหารและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดใน TPMAP ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการขยายผลเชิงปริมาณ เช่น ประเภทชนิดของผัก ซึ่งกลไกที่สำคัญ คือ ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง นำความคิด โดยฐานคติที่ว่าเชื่อมั่น สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชน มีความมั่นคง อดร่ายง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีคุณประโยชน์หลายอย่างและสอดคล้องกับเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงทางด้านสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบทางอุทกภัยภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพิจารณา รายละเอียดการคิดชำระหนี้หรือการเกินกำหนดชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สวมใส่ผ้าไทยให้เป็นชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญของพื้นที่ทุกกิจกรรมในเชิงประเพณีวัฒนธรรม คำเนิ่งถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ภูมิปัญญา หรือกิจกรรมของประชาชน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๕. การดำเนินงานบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ตามแนวทางการดำเนินการ ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายพิจารณารายละเอียด กิจกรรม และกิจการที่ทาง บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถที่จะสร้างผลผลิตให้กับจังหวัดได้สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนได้</p> <p>ชื่อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริม สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีการบูรณาการร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>ชื่อราชการของผู้แทนกรมการปกครอง (นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง)</p>		
<p>๑. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา</p>	<p>กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้จังหวัด โดยให้ยึดตามเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน ทั้ง ๘ ตัวชี้วัด ซึ่งกรมการปกครองได้แจ้งปรับเปลี่ยนแนวทางของโครงการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพิ่มเติม โดยในตัวชี้วัดที่ ๓ เรื่องความสะอาดให้หมายความรวมถึงความสะอาดเบ้นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นของบ้านและสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน โดยจากเดิมประกวดคัดเลือกตำบลละ ๑ หมู่บ้าน เปลี่ยนเป็นประกวดคัดเลือกอำเภอละ ๑ ตำบล โดยยึดหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน ๘ ข้อ</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ทุกอำเภอคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และให้จังหวัดรวบรวมรายงานกรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพล	ขอให้นายอำเภอเร่งรัดดำเนินการ Re x – ray ข้อมูลผู้มีอิทธิพลภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานให้กรมการปกครองทราบ ซึ่งครั้งแรกรายงานเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓ รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	<p>การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ขอให้ทุกอำเภอได้เร่งรัด ติดตามให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ของการลงทะเบียนที่มีข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้ครบถ้วนและสามารถผลการดำเนินการที่ชัดเจนได้</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้</p> <p>๑. ค้นหาข้อมูลให้ครบถ้วน ประสานสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยแก้ไขปัญหา และหากเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ให้ค้นหาสาเหตุให้ชัดเจน และประสานงานกับตำรวจในพื้นที่สืบสวนสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๒. ส่งเสริมประชาชนคุณภาพชีวิต ไม่เป็นหนี้สินนอกระบบอีก ด้วยการลดรายจ่าย โดยน้อมนำเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การพึ่งพาตนเองเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส รวมทั้งส่งเสริมประชาชนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เข้ามาช่วย พร้อมฝึกฝนวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้</p> <p>๓. กรมการปกครองควบคุม ติดตาม เสนอแนะ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคให้กระทรวงและรัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๔. การจัดระเบียบสังคม</p>	<p>๔.๑ การเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอให้ดำเนินการโดยองคคพของอำเภอ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุติรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องแต่งกายของผู้รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อที่จะสามารถนำมาขับเคลื่อนปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มพลังความสามารถมากยิ่งขึ้น และขอให้รายงานให้กรมการปกครองทราบ</p> <p>๔.๒ การจัดระเบียบสังคมสถานบริการ อาวุธปืน และการค้ามนุษย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๒๙๒๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดนำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง มาตรการด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และมาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหรือพิจารณามอบหมายผู้ที่มีความสามารถด้านการพูดและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ บันทึกเสียงในรูปแบบวิทยุ พร้อมทั้งกำชับให้ท้องถิ่นและท้องที่นำสปอติวิทยุดังกล่าว ดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางกระจายข่าว และช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงหมู่บ้าน/ชุมชน จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอติดตามการดำเนินงานดังกล่าว</p>	<p>- กรมการปกครอง - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p>		
<p>๑. โครงการ ๗๒ พรรษา ๗,๓๐๐ โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>โครงการ ๗๒ พรรษา ๗,๓๐๐ โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ในพื้นที่ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งปัจจุบันภาพรวมของประเทศได้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น ๖,๒๗๙ โครงการ ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมาย จำนวน ๑๘๙ โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๑๖๘ โครงการ คิดเป็น ๘๘% โดยจะดำเนินการที่แล้วเสร็จภายใน</p>	<p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ในพื้นที่</p>	<p>เดือนพฤษภาคมนี้ และเมื่อครบเป้าหมายแล้วทราบว่าทางจังหวัดจะดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p><b>ชื่อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>ขอให้อำเภอตรวจเยี่ยมและติดตาม ตามกรอบของ partnership ที่ต้องการผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบ เพราะฉะนั้น โครงการพัฒนาตามภูมิสังคม (Geo Social Map) ไม่ใช่มีแค่แก้มลิงหรือแหล่งน้ำ แต่ต้องมีรรถประโยชน์ที่เพิ่มพูนมากกว่าการมีที่อยู่ของน้ำ กล่าวคือ มีสวนหย่อม มีสถานที่ออกกำลังกาย มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นพื้นที่ประชาชนสามารถไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ ขอให้นายอำเภอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่รอบ โครงการ Geo Social Map หรือรอบแหล่งน้ำที่มีการพัฒนาหรือรอบศาลากลางจังหวัดที่เป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ต้องดำเนินการและพัฒนาตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานการพัฒนาบึงสีไฟ เป็นตัวอย่าง</p>	
<p><b>ชื่อราชการของผู้แทนกรมที่ดิน (นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน)</b></p>		
<p>๑. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน วัดร้าง โบสถ์มัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>	<p>สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจข้อมูลวัดร้างที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์และประสานมาที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้กรมที่ดินจัดทำโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน วัดร้าง โบสถ์มัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีพื้นที่เป้าหมาย แต่หากจังหวัดสำรวจและมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่วัด และรายงานกรมที่ดินภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>	<p>- กรมที่ดิน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>



ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ต่อไป โดยกำหนดแจกโฉนดที่ดินในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p><b>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> <b>(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</b></p> <p>ขอให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ด้วยการทำให้ วัด และศาสนสถานของศาสนาพุทธ มีหลักมีฐานที่ชัดเจนมั่นคง ไม่ถูกบุกรุกและครอบครองโดยเอกชน เป็นหน้าที่ของนายอำเภอในการที่จะไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจ หรือนายอำเภอกราบนิมนต์เจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าอาวาสทุกวัดมาประชุม โดยสื่อสารเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่จะทำให้วัดมีที่ดินเป็นที่ของวัดโดยถูกต้องชอบธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>	

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  
สำนักนโยบายและแผน สป.